



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่ฮ่องสอน โทร 053 880745

ที่ ชม 0033.301/ 508

วันที่ 15 มีนาคม 2566

เรื่อง รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรด้านทฤษฎีศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ฮ่องสอน

ตามที่มีการกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประเด็นการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรด้านทฤษฎีศึกษา โรงพยาบาลแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นั้น

กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขอรายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรด้านทฤษฎีศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ฮ่องสอน ซึ่งจัดการอบรมโดยงานนิติกร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 ในระบบ Webex Meeting ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรด้านทฤษฎีศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแม่ฮ่องสอน

(นายสัมพันธ์ นิลยกานนท์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบ - ดำเนินการ

(นายสมมิตร สิงห์ใจ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ฮ่องสอน

สรุปผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
โดยใช้หลักสูตรด้านทฤษฎีศึกษา โรงพยาบาลแม่อน
จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากรในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และผ่านระบบออนไลน์ Webex Meeting ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 24 คน และบุคลากรในสังกัดระดับอำเภอและตำบล (ผ่านระบบ Webex meeting) จำนวน 25 อำเภอ



กิจกรรมการอบรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้เรื่องวินัย จริยธรรมเพื่อป้องปรามการทุจริต กรณีตัวอย่างการกระทำผิดวินัย ละเมิดของเจ้าหน้าที่ และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ด้วยโมเดล STRONG ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากกลุ่มกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

